



## Hãy biện hộ đi các người sẽ được ân phước và Allah dùng chiếc lưới của sứ giả của Ngài để nói những gì Ngài thích.

Theo ông Abu Musa Al-Ash-'ari kể rằng: Trước đây, mỗi khi có ai đó tìm đến Thiên Sứ ﷺ để thỉnh cầu là Người tìm đến những người thường ngồi cùng Người rồi nói: {Hãy biện hộ đi các người được ân phước và Allah dùng chiếc lưới của sứ giả của Ngài nói những gì Ngài thích.} và theo đường truyền khác ghi: {Ngài muốn.}

[Sahih (chính xác)] [Do Al-Bukhari và Muslim ghi]

Ý nghĩa Hadith: Hadith là nền tảng cơ bản mang lại ý nghĩa vĩ đại là thúc dục tín đồ Muslim luôn cố gắng tích tụ thêm điều tốt và công đức, không cần việc làm đó có mang lại thành quả gì hay không, chẳng hạn như nói hộ người cần giúp đỡ trước vua chúa, trước người lãnh đạo và trước những ai có thể giúp đỡ. Đáng tiếc, có rất nhiều người đã không chấp nhận nói hộ người khác khi họ nhận biết lời nói của họ không được chấp nhận, thế là họ bỏ lỡ cơ hội giúp bản thân gia tăng ân phước từ Allah qua việc giúp anh em đồng đạo. Vì lẽ đó mà Thiên Sứ ﷺ đã ra lệnh mọi người cần phải giúp đỡ anh em của mình khi họ nhờ cậy, với hành động đó dù thành công hay không đều được Allah ban thưởng ân phước, đó là một hành động được Allah yêu thương và hài lòng, bởi Allah phán: {Ai biện minh với lời lẽ (phong cách) nhã nhặn tốt đẹp thì sẽ được trọng thưởng qua lời biện minh đó.} (chương 4 - Al-Nisa': 85). Qua câu Kinh thúc đẩy tín đồ cố gắng tranh thủ giúp anh em Muslim đang cần sự giúp đỡ, điều đó được xem là quan hệ tốt với đồng đạo lúc khó khăn, biết đâu lời nói đó lại là nguyên nhân giúp người anh em đó đạt được nguyện vọng của họ, thực tế đã chứng minh điều này. Và lại, hành động biện hộ này có thành công hay không cũng là hành động tốt đáng làm, đặc biệt là với những lời biện hộ bản thân cảm thấy số phần trăm được chấp nhận là cao. Và câu: {và Allah dùng chiếc lưới của Sứ giả của Ngài nói những gì Ngài thích.} nghĩa là sẽ xảy ra theo ý nguyện của Allah qua tiền định mà Ngài đã xếp đặt trước là xảy ra hoặc không xảy ra. Tóm lại, ân phước sẽ ban thưởng ngay cho những ai có hành động nói hộ cho người khác cho dù kết quả thành hay bại.

النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

